



ก.เกษตรฯ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน **Horti Asia 2012**
โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำกลุ่มสินค้า พืชสวนใน **Thai Pavilion**
หวังเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

นายศุภชัย บานพับทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมสินค้าพืชสวนในงาน **Horti Asia 2012** ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าร่วมการจัดนิทรรศการการแสดงผลผลิตพืชสวนในลักษณะศาลาไทย (**Thai Pavilion**)

ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ **Horti Asia 2012** ระหว่างวันที่ **9-11** พฤษภาคม **2555** ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อแสดงนวัตกรรมและศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าพืชสวนที่มีคุณภาพ สามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการผลิต-การตลาดสินค้าพืชสวนในภูมิภาคเอเชียได้ นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับรายละเอียดการจัดนิทรรศการแสดงผลสินค้าพืชสวนใน **Thai Pavilion** จะแบ่งออกเป็น **3** ส่วน ประกอบด้วย ส่วนนิทรรศการ ซึ่งจะนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นถึงศักยภาพพืชสวนไทย ความหลากหลายคุณภาพ ระบบการผลิตพืชสวนเมืองร้อนที่มีมาตรฐาน แสดงขั้นตอนการผลิต กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ทำให้ผลผลิตหรือสินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย โดยแบ่งออกเป็น **4** ส่วนย่อย ได้แก่ นวัตกรรมเฉพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช สินค้ามาตรฐาน **Supply Chain Zone** และโซนสปา ส่วนต้อนรับ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการคำแนะนำส่วนเจรจาการค้าสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ในการติดต่อเจรจากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า รวมถึงการจัดให้ชิมและสาธิตการใช้ประโยชน์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์พืชสวนไทยที่นำมาจัดแสดงในส่วนนิทรรศการ และสุดท้ายคือส่วนการเจรจาธุรกิจ ซึ่งจะจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับคู่เจรจากภายใน **Thai Pavilion** ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าภายใน **Thai Pavilion** ประกอบด้วยเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ผู้ส่งออก/องค์การผู้ส่งออก วิสาหกิจชุมชน และผู้พัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ อาทิ ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา สหกรณ์ผู้ผลิตกล้วยไม้ราชบุรี ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย วิสาหกิจชุมชนการผลิตผลไม้เพื่อการส่งออก อ.เขาสมิง จ.ตราด การจัดแสดงนิทรรศการการแสดงผลผลิตพืชสวนใน **Thai Pavilion** งาน **Horti Asia 2012** นอกจากจะส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านการผลิตพืชสวนของไทยแล้ว ยังจะทำให้เกษตรกรผู้ผลิตทราบถึงความก้าวหน้าใหม่ๆ ในวงการพืชสวนของไทยและนานาชาติ ตลอดจนแนวโน้มและความต้องการของตลาด สามารถวางแผนการผลิตให้มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว รวมถึงทำให้สินค้า พืชสวนไทยเป็นที่รู้จักและต้องการอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย